




# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

20 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>นโยบายมะเร็งครบวงจร และรณรงค์หญิงไทยให้มีลูก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, คมชัดลึก, ผจก., ไทยโพสต์, NBT, mono29, nation, hfocus, topnews, obnews.today, isranews, chiefocus, thecoverage, missionthailand.online, thaitodaynews, thailandplus, mcot)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เป็นประธานเปิดงานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อหารือและเสริมสร้างนโยบายมะเร็งในสตรี และโอกาสของการดูแลมะเร็งในสตรี ว่า สร.กำหนดเรื่อง มะเร็งครบวงจร เป็นหนึ่งในนโยบายการดำเนินงานปี 2567 ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม การป้องกัน การคัดกรอง การวินิจฉัยและรักษา ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยมี Quick Win ที่จะเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลใน 100 วันแรก คือ การฉีดวัคซีน HPV ให้กับหญิงอายุระหว่าง 11-20 ปี จำนวน 1 ล้านคน รวมถึงพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็งให้ครอบคลุมประชาชนในทุกเขตสุขภาพ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจโทนคระแอส เว็บไซต์ (brighttv, kapook, ch7, lasvegasnews.media, tojo.news, springnews, INN, thebetter)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวเปิดการประชุมเพื่อหารือและเสริมสร้างนโยบายมะเร็งในสตรี และโอกาสของการดูแลมะเร็งในสตรี ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Women’s Cancer Care: Thailand Women Cancer Policy Forum” ว่า เดือนตุลาคมทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ด้านภัยมะเร็งเต้านม เดือนนี้จึงมีความสำคัญกับสุขภาพสตรี ประเทศไทยก็ร่วมรณรงค์ในหลายกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้กับการต่อสู้มะเร็ง ซึ่งข้อมูลทางวิชาการระบุว่า ความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมพบสูงในผู้หญิงที่มีประจำเดือนก่อนอายุ 12 ปี แล้วประจำเดือนหมดหลังอายุ 55 ปี รวมถึงผู้หญิงที่มีลูก 3 คนขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมน้อยกว่าคนที่ไม่ม่มีลูก ดังนั้น จึงต้องรณรงค์ให้มีลูก เพื่อป้องกันมะเร็งเต้านม สร้างความสมดุลให้กับโครงสร้างประชากรของประเทศ</p> <p>-จากการเผยแพร่ข่าว นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. รณรงค์ให้คนไทยตั้งครรรภ์ ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม มีความคิดเห็นของประชาชนที่แสดงออกสวนทางกัน โดยส่วนใหญ่ต่างมองไปในทิศทางเดียวกันว่า การมีลูกจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายที่ตามมาอีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมาตรการรัฐบาลยังไม่มีความช่วยเหลือที่มากพอ รวมไปถึงในปัจจุบันปัญหาเรื่องเศรษฐกิจยังไม่แน่นอนที่ตีสั้น จึงหันมาพิจารณาการมีลูก อาจทำให้ชีวิตเค้ามืดมัวที่ไม่ดีพอ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ เรื่องเล่าจากโรงพยาบาล</p> <p>-โพสต์แสดงความเห็น กรณี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. รณรงค์ให้คนไทยตั้งครรรภ์ ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม ว่า แจ้งข้อมูลอีกด้านการมีบุตรมาก เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก 2 – 3 เท่า</p>	
<p><b>กรมควบคุมโรค เตรียม Kick off ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านโดส พ.ย.นี้</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ผจก., ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ทวีช่อง NBT, hfocus, newtv, mcot)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. พร้อมด้วย นายสันติ ร่มช.สร. นพ.โอภาส ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมกรมควบคุมโรค มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและบุคลากร พร้อมเยี่ยมชมรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน ซึ่งออกให้บริการช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยมี นพ.ธงชัย รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ</p> <p>นพ.ชลน่านกล่าวว่า กรมควบคุมโรคมีระบบป้องกันและควบคุมโรคที่มีศักยภาพในการรับมือทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมทั้งโรคจากภัยธรรมชาติ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เชื่อมั่นว่าสามารถขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับ 30 บาทพลัส ใน 2 เดือน เห็นผลใน 100 วันแรก คือการฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านโดส ในเดือนพ.ย.นี้ และ Safety Phuket Island Sandbox สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย ปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว ด้วยมาตรการเข้มและการผลักดันให้เกิดศูนย์สุขภาพนักท่องเที่ยว</p>	
<p><b>คร.ตั้งเป้าจัดวัคซีนโรค-อุบัติเหตุนานาชาติ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวว่าตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs มีทั้งหมด 17 ตัว ที่ไทยยังไม่ผ่านเกณฑ์คือการควบคุมโรค และอุบัติเหตุนานาชาติ โดยกรมควบคุมโรคมีเป้าหมายปี 2573 จะจัดวัคซีนโรคให้หมดสิ้น ส่วนเรื่อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อุบัติเหตุทางถนน ต้องเตรียมความพร้อมรองรับในภาวะเกิดเหตุและการส่งต่อผู้ป่วย ส่วนการขยายเวลาเปิดฝั้บถึงตี 4 อาจจะทำให้กระทบอุบัติเหตุทางถนน เพราะเหตุจากการตีแล้วขับ หน้าที่เราคือทำอย่างไรจะมีมาตรการป้องกันไม่ให้คนตี</p>	
<p><b>การดูแลสุขภาพแรงงานไทยกลับจากประเทศอิสราเอล</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, ผจก., มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, inn, thaipbs, ch7, newtv, mcot, acnews, thereporters)  - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล ว่า นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รักษาการแทนรองปลัด สธ.ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) รายงานความคืบหน้าว่า วันนี้มีการดูแลคัดกรองสุขภาพแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอลจำนวน 4 ชุด รวม 471 คน มีอาการเจ็บป่วยทางกาย 7 ราย ในจำนวนนี้ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถ ดินไม่ได้ ส่งรักษาต่อ รพ.ใน จ.สมุทรปราการ 1 ราย พบผู้มีอาการทางสุขภาพจิต 11 ราย โดย 1 ราย มีอาการหวาดกลัวคนทำร้าย นำส่งสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาให้การดูแล สรุปลูแลคัดกรองแล้ว 1,486 คน</p>	
<p><b>รมว. ขวทโหวตโพลเดลินิวส์ - มติชน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด)  - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึง การโหวตโพล มติชน – เดลินิวส์ ว่า มติชนและเดลินิวส์ มีความประสงค์ในการรับฟังความเห็นจากประชาชนเพื่อประมวลผลว่าประชาชนต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องใดบ้าง ซึ่งรัฐบาลยินดีที่จะนำความมาดูแลเพื่อกำหนดนโยบาย หรือมีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำโพล ได้ที่ <a href="https://poll.matichon.co.th/srettha-government-2023/">https://poll.matichon.co.th/srettha-government-2023/</a> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่ ภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ และทุกแพลตฟอร์มของสื่อทั้ง 2 สำนัก</p>	
<p><b>ค่าฝุ่น PM 2.5</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ทันข่าว, กรุงเทพธุรกิจ, Radio-สวท., topnews, ch7, thebangkokinsight, tnn, inn, ch8, thejournalistclub, thebetter, thaipbs, fm91bkk, mono, thekey, mcot, newtv, hfocus, plewseengern)  - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่มักเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี สธ.จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังสุขภาพได้อย่างทันทั่วถึง ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ค่าฝุ่น PM2.5 ในหลายจังหวัดเพิ่มสูงขึ้นในระดับปานกลาง หรือสีเหลือง ไปจนถึงระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ หรือสีส้ม เตือนประชาชนให้ตรวจสอบสถานการณ์และค่าฝุ่น PM2.5 ก่อนออกจากบ้านหรือทำกิจกรรมนอกบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่มีการออกกำลังกายอ่อนแอ มีโรคประจำตัว ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ จากแอป. Air4Thai หรือเว็บไซต์ <a href="http://air4thai.pcd.go.th">http://air4thai.pcd.go.th</a> ของกรมควบคุมมลพิษ แอป. เช็คฝุ่น หรือ <a href="https://pm25.gstda.or.th">https://pm25.gstda.or.th</a> และปฏิบัติตามคำแนะนำจากระดับสีคุณภาพอากาศ</p>	
<p><b>อย.ขอผู้บริโภควางใจ นายายืดผมในประเทศไทยไม่พบสารก่อมะเร็ง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ผจก., thestandard, thereporters, thebangkokinsight, chieffocus)  - ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เผยกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยว่าองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาเตรียมแบนนายายืดผมตรงเพราะมีส่วนประกอบของสารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ซึ่งเป็นสารเคมีที่กระตุ้นโรคมะเร็งนั้น จากการตรวจสอบไม่พบการใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์และเมทิลีน ไกลคอล เป็นส่วนผสมในสูตรนายายืดผมในประเทศไทย ขอผู้บริโภคอย่ากังวล แนะนำซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีฉลากภาษาไทย พร้อมข้อมูลเลขที่ใบรับจดแจ้ง เพื่อความปลอดภัย</p>	
<p><b>ไลน์สายด่วนสุขภาพจิต 1323 สำหรับคนไทยในอิสราเอล</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., thebangkokinsight, hfocus, ch7)  - นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รักษาการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย กรมสุขภาพจิตติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลอย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการการเยียวยาทางกายใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพจิตของครอบครัวที่สูญเสียและได้รับผลกระทบ พร้อมเผยแพร่สัญญาณปฏิกริยาทางใจที่เกิดขึ้นได้เมื่อต้องรับมือกับความกลัวและความสูญเสีย โดยผู้ที่อยู่ระหว่างการรอดำดับการเดินทางกลับสามารถใช้นโยบายการดูแลใจเบื้องต้นสำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบด้วยตนเอง และหากต้องการรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้บริการผ่านไลน์ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 สำหรับคนไทยในอิสราเอล ได้ทันที</p>	
<p><b>วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, thansettakij, thereporters, thebangkokinsight, hfocus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ เผยวันที่ 21 ต.ค.ของทุกปีเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม ได้ให้บริการและจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางทันตกรรมแก่ประชาชน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทย ทั้งนี้เดือนประชาชนเรื่องโรคฟันผุ ควรสังเกตฟันและดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง ทานอาหารที่มีประโยชน์ ทานให้เป็นเวลา ไม่กินจุจิก และพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p>	
<p><b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>          สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, isaranews, hfocus, thecoverage)          -นพ.เจตน์ ธรรมธัชชาโร เลขาธิการ สปสช. เผยในระยะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ได้มอบให้ สปสช.เตรียมพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากให้ได้รับการดูแล บริการทางการแพทย์ทางไกลในลักษณะผู้ป่วยนอกทั่วไป ซึ่งครอบคลุมรักษา 42 กลุ่มโรคและอาการ และบริการดูแลโรคทั่วไป หรือการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่รายนยา รวมทั้งผู้ติดเชื้อโควิด 19 สามารถรับบริการ ทั้งรับการตรวจวินิจฉัยและจัดส่งยาให้กับผู้ป่วย ผ่าน 4 แอป. ได้แก่ 1. แอปฯ Clicknic รับผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเขียวและเหลือง รวมถึงกลุ่ม 608 ให้บริการทั่วประเทศ 2. แอปฯ Total Telemed รับผู้ป่วยโควิด 19 ทุกประเภท ให้บริการทั่วประเทศ 3. แอปฯ MorDee รับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว (ไม่รับกลุ่ม 608) ให้บริการทั่วประเทศ และ 4. แอปฯ Saluber MD รับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว (ไม่รับกลุ่ม 608) ให้บริการเฉพาะพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล</p>	
<p><b>วัคซีนไขหวัดใหญ่</b>          สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ VARIETY          - หลังการระบาดของโควิด 19 ชาลง ไขหวัดใหญ่เข้ามาระบาดแทนที่ โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาวอาจเรียกได้ว่าการระบาดหนัก ล่าสุดกรมควบคุมโรคเผยว่า มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 66 ถึง 248,322 ราย อัตราป่วย 375.50 ต่อประชากรแสนคน ทำให้เกิดการขาดแคลนยาโอเซลทามิเวียร์ การฉีดวัคซีนถือเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด ปัจจุบันมีวัคซีนไขหวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ที่ได้พัฒนาโดยเพิ่มขนาดของตัวยาในแต่ละสายพันธุ์เป็น 60 ไมโครกรัมต่อ 1 สายพันธุ์ สามารถลดการติดเชื้อไขหวัดใหญ่ชนิดที่มีอาการได้สูงกว่าชนิดที่เป็นมาตรฐาน 15 ไมโครกรัมต่อ 1 สายพันธุ์ ที่สามารถลดการนอนรพ.และลดการเสียชีวิต แต่อาจพบผลข้างเคียงมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดมากกว่าขนาดมาตรฐาน แต่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากวัคซีนขนาดสูงใช้อยู่ในประเทศยุโรป-อเมริกามานานกว่า 10 ปี และใช้มากกว่า 200 ล้านโดสแล้ว</p>	
<p><b>แพทย์เตือนบุฟเฟต์แอลกอฮอล์อันตราย-เสี่ยงตายฉับพลัน</b>          สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก. เว็บไซต์ mgronline          -นพ.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนาจ พยาธิแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ชีบุฟเฟต์เบียร์-ฟรีโพล์ไวน์ อันตรายถึงตาย ปริมาณแอลกอฮอล์สูงเกินกว่าสภาพร่างกายจะรับไหวทำให้เสียชีวิตได้ ยิ่งไปกว่านั้นคนที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำการได้รับแอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆ และในระยะเวลาดังนั้นๆ ย่อมเป็นพิษที่เฉียบพลันมากกว่าคนที่ปกติดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ โดยเฉพาะนักดื่มหน้าใหม่</p>	